

Dấu ấn công tác tuyên giáo

Năm 2021, vượt lên những khó khăn chung do tình hình dịch Covid-19, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, linh hoạt, công tác tuyên giáo đã kịp thời động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Linh hoạt, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất

Trước đây, quá trình triển khai các nghị quyết, chỉ thị phải cần một thời gian khá dài do thực hiện tuần tự từ trung ương, đến tỉnh, huyện rồi mới tới cơ sở. Các văn bản chỉ đạo lại qua nhiều cấp, hội nghị phụ thuộc báo cáo viên nên khó chủ động được về mặt thời gian, chất lượng... Để khắc phục những hạn chế này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tuyến, đồng thời chỉ đạo kết nối điểm cầu đến tận xã, thôn.

Trong năm 2021, đã tổ chức 8 hội nghị trực tuyến toàn tỉnh với 967 lượt điểm cầu, trong đó có những hội nghị lớn: Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; hội nghị quán triệt

Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Cách làm này không chỉ rút ngắn về thời gian, tiết kiệm về kinh phí, mở rộng về đối tượng, phạm vi mà hơn nữa giúp đảng viên nắm bắt trực tiếp nội dung của các nghị quyết, chỉ thị từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh.

Điểm nổi bật năm 2021 chính là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng lợi thế của internet, mạng xã hội (zalo, facebook), các trang fanpage của báo, đài, đoàn, hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đưa thông tin nhanh chóng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tăng cường tương tác hai chiều. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công 2 cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet: "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025" thu hút 278.970 lượt người tham gia và "Tìm hiểu Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác" thu hút 771.142 lượt người tham gia. Chỉ đạo, tổ chức thành công hội

thi báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cả cấp huyện và cấp tỉnh. Riêng vòng chung khảo hội thi cấp tỉnh được phát trực tiếp trên Báo Thái Bình điện tử, fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng thông tin điện tử Thái Bình và một số hạ tầng mạng xã hội thu hút trên 30.000 người xem. Đây cũng là sự đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo tính sinh động, hấp dẫn thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đã có hàng trăm tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Thái Bình; lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trên các ấn phẩm, chương trình của các cơ quan báo chí của trung ương: VTV, VOV, Báo Nhân Dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Công sản, Tạp chí Tuyên giáo... Việc đẩy mạnh phối hợp với báo, đài trung ương đã giúp tăng cường



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

Ảnh: ANH ĐÀO

quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Bình đến với đồng bào khán giả, độc giả cả nước, góp phần tích cực vào chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 31/12/2022), 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm (31/12/1966 - 31/12/2021)... Đối với mỗi sự kiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã

chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tuyên truyền theo lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm. Riêng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã triển khai đồng bộ các kênh tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng tuyên truyền lưu động đến tận ngõ xóm, tổ dân phố để nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân. Tích cực tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm: dự án Liên Hà Thái trong Khu kinh tế; thi công tuyến đường bộ ven biển nối từ Hải Phòng qua Thái Bình sang Nam Định, tuyến đường

từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn...

Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng được tổ chức với nhiều hình thức phong phú thông qua các cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, nói chuyện truyền thống, giao lưu gặp mặt, giảng dạy lịch sử địa phương... Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức được 528 hoạt động giáo dục truyền thống, trong đó phối hợp với hội cựu chiến binh tổ chức 172 buổi giáo dục truyền thống cho gần 32.000 lượt đoàn viên, thanh niên.

Các lĩnh vực khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa văn nghệ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo và đạt

kết quả tích cực. Trong năm, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu sơ kết, tổng kết 9 nghị quyết, chỉ thị, quy định trên các lĩnh vực. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã mở được 517 lớp cho 69.103 lượt học viên. Công tác tuyên giáo đã và đang huy động được sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đơn vị của tỉnh tham gia các khối: khoa giáo; tư tưởng văn hóa và lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa; lý luận chính trị. Việc triển khai quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn vai trò của công tác tuyên giáo trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm.

Mặc dù còn những hạn chế, tồn tại nhất định như: công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa thường xuyên; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa thực chất; chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao... song những dấu ấn nổi bật năm 2021 cho thấy sự chủ động, tích cực của những người làm công tác tuyên giáo trong bối cảnh mới. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để công tác tuyên giáo làm tốt hơn vai trò đi trước, đi cùng và đi sau trong năm 2022.

TRẦN THỊ LÂN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Những học sinh đam mê sáng tạo

Mặc dù đang là học sinh THCS nhưng nhiều em đã có những ý tưởng rất thực tế để chế tạo và cho ra đời những dự án, sản phẩm khoa học phù hợp với thực tiễn và môi trường học tập.

Chế tạo thiết bị dạy học chỉ mất 1 triệu đồng

Trong tiết học online cùng cô giáo dạy Vật lý, em Phạm Tuấn Tài, học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Vũ Quý (Kiến Xương) chợt nảy ra ý tưởng sử dụng webcam để hỗ trợ cho việc trình chiếu vật thể và soi tiêu bản. Tài đã mang ý tưởng này để trao đổi, thảo luận với em Nguyễn Danh Long, học sinh lớp 8B cùng trường. Phạm Tuấn Tài chia sẻ: Em và Long ở gần nhà, lại hay chơi với nhau nên khi em chia sẻ ý tưởng với Long thì Long đồng ý luôn và chúng em đã trình bày ý tưởng với cô giáo chủ nhiệm. Được sự ủng hộ của các thầy cô giáo, nhóm chúng em được cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên môn Vật lý trực tiếp hướng dẫn thực hiện dự án. Nhờ sự chỉ bảo tận tình kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu với minh, chúng em đã tạo ra cho lớp mình một máy chiếu đa năng soi tiêu bản và chiếu các vật thể. Và điều mà em mừng nhất đó là khi đưa vào sử dụng thì hiệu quả, sản phẩm đã mang lại cho chúng em những giờ học thật thú vị, bổ ích và hiệu quả. Đối với dự án "Máy soi tiêu bản và chiếu vật thể đa năng", ngoài tính năng như máy chiếu đa vật thể, dự án còn có khả năng như một kính hiển vi kỹ thuật số, chụp lại hình ảnh trong quá trình quan sát hoặc ghi lại video thí nghiệm nhanh chóng, rõ nét.

Theo chia sẻ của Nguyễn Danh Long, khó khăn lớn nhất mà các em gặp phải khi thực hiện dự án đó là quá trình lắp thấu kính vào webcam. Nếu như dùng công thức trong sách giáo khoa đã được học thì rất khó để lắp chính xác. Sau nhiều ngày suy nghĩ, các em đã nảy ra ý tưởng đó là lắp thấu kính vào đầu thỏi son có thể vặn ra, vặn vào chuẩn đến từng milimet. Sau khi khắc phục được khó khăn đó, dự án của Long và Tài đã bước đầu hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng. Cô giáo Nguyễn Thị Tuất, giáo viên hướng dẫn nhóm học sinh cho biết: Hai em rất đam mê và tâm huyết với dự án của mình. Đúng như lứa tuổi học sinh, các em luôn đặt tiêu chí "rẻ" lên hàng đầu khi thực hiện dự án. Hầu hết các thiết bị được lắp ráp trong dự án đều tái chế, sử dụng lại, vì vậy sản phẩm sau hoàn thiện của các em chỉ khoảng 1 triệu



Dự án máy soi tiêu bản và chiếu vật thể đa năng của các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Vũ Quý (Kiến Xương).

đồng. Giá thành thấp nhưng chất lượng thì rất tốt. Sản phẩm được sử dụng ở hầu hết các môn học, đặc biệt là môn Sinh học, Vật lý, Hóa học, Mỹ thuật. Với dự án của mình, thời gian tới, Phạm Tuấn Tài và Nguyễn Danh Long mong muốn các nhà trường sẽ sử dụng sản phẩm của mình để hỗ trợ việc dạy và học. Bên cạnh đó, sản phẩm sẽ được sử dụng rộng rãi trong các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Gải thiện hệ sinh thái từ hệ thống cây xanh

Trong quá trình chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường, hai em Vũ Thị Minh Phương và Lưu Nguyễn Minh Thư, Trường Tiểu học và THCS Đông Các (Đông Hưng) nhận thấy có những cây phát triển

khỏe tốt nhưng cũng có những cây bị vàng lá, phát triển chậm, chết dần gây mất mỹ quan trường học. Tìm hiểu ở những môi trường khác, Minh Phương và Minh Thư thấy mặc dù cây xanh có nhiều giá trị nhưng chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây. Xuất phát từ ý tưởng đó, các em đã nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục hiện tượng cây bóng mát bị vàng lá, chậm phát triển trên sân các trường học hiện nay. Vũ Thị Minh Phương chia sẻ: Phần lớn diện tích sân trường hiện nay đều được cứng hóa bằng bê tông mà bê tông hấp thụ nhiệt mạnh và tỏa nhiệt chậm nên trong những ngày nắng nóng nhiệt độ tăng cao hơn so với nền đất hay sân cỏ, từ đó gây tác động



Cải tạo đất là một trong những giải pháp mà học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Các (Đông Hưng) thực hiện để cây xanh phát triển tốt.

An toàn phòng, chống dịch Covid-19 để ổn định sản xuất

Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư) là 1 trong 2 nơi đầu tiên phát sinh, gây bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại huyện Vũ Thư đợt tháng 11/2021. Hiện nay, mặc dù đã trở lại sản xuất, kinh doanh nhưng Công ty không chủ quan, lơ là mà thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch nhằm ổn định sản xuất, tập trung hoàn thành các đơn hàng cuối năm.

Thay vì lo lắng, hoang mang như những giờ phút đầu tiên phát hiện Công ty có người nhiễm Covid-19 vào tháng 11/2021, hiện nay chị Lý Khánh Ly, công nhân chuyển may số 37 và hầu hết người lao động tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre đã giữ tâm thế bình tĩnh hơn và luôn chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh khi trở lại Công ty làm việc. Chị Ly chia sẻ: Chúng tôi nhận thức rõ dịch có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào nếu mỗi công nhân, người lao động không có ý thức phòng, chống tốt. Vì thế, chúng tôi vừa chủ động phòng, chống dịch vừa chú định tâm thể, hành động thích ứng an toàn, linh hoạt trong quá trình lao động. Khi dịch được kiểm soát tốt thì Công ty mới hoạt động ổn định, lao động có việc làm, thu nhập tốt được.

Anh Nguyễn Văn Toàn, lao động tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre cho biết: Hàng ngày, trước khi vào Công ty, chúng tôi chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế tại cổng vào. Chúng tôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nếu ai có nghi ngờ, tiếp xúc với chức vụ qua. Thành tích các em đạt được có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật trong trường học của các em nói riêng và trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nói chung. Thời gian tới, các em sẽ tiếp tục dành thời gian để phát triển dự án của mình để những dự án đó không chỉ dừng lại ở cuộc thi, mà còn được ứng dụng rộng rãi trong môi trường học tập và đời sống thường ngày.

Một ngày cuối năm tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre, các hoạt động sản xuất diễn ra rất bận, sôi nổi nhằm bảo đảm tiến độ các đơn hàng xuất



Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre duy trì việc test nhanh sàng lọc Covid-19 định kỳ cho người lao động.

khẩu. Mặc dù vậy, Công ty vẫn chú trọng việc nâng cao sức khỏe để phòng, chống dịch từ bên trong cho người lao động. Ông Bùi Chí Công, nhân viên Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre cho biết: Chúng tôi thường xuyên cho công nhân tập thể dục tại chỗ, buổi sáng từ 9 giờ và buổi chiều từ 14 giờ 30 phút. Mục đích của việc tập thể dục này là bảo đảm sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho công nhân.

Với 175 người lao động bị mắc Covid-19, buộc phải tạm dừng hoạt động hơn 1 tháng dịp cuối năm 2021, Công ty không chỉ vất vả để phòng, chống dịch mà còn thiệt hại nặng nề về kinh tế. Rút kinh nghiệm từ đợt bùng dịch này, mặc dù hiện nay đã trở lại hoạt động bình thường nhưng Công ty không chủ quan, lơ là mà chủ động, cẩn trọng hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Trần Tuấn Long, Trưởng phòng sản xuất, Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre khẳng định: Hiện nay, Công ty thực hiện việc đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế cho 100% người lao động trước khi vào nhà máy. Chúng tôi duy trì việc test nhanh sàng lọc Covid-19 cho 100% công nhân với tần suất 3 ngày/lần. Tại tất cả các chuyển may, chúng tôi luôn có đủ nước sát khuẩn phục vụ người lao động. Công ty quy định buổi sáng trước khi vào làm việc và

cuối ngày sau khi tan ca, công nhân đều thực hiện vệ sinh khử khuẩn máy móc, khu vực làm việc. Chúng tôi có nhân viên thường xuyên giám sát, đôn đốc người lao động tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: UBND huyện, ngành y tế huyện đã tổ chức nhiều buổi hỗ trợ công tác khử khuẩn toàn bộ Công ty, khi đánh giá đủ điều kiện an toàn mới cho phép Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre trở lại sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, huyện, địa phương và ngành y tế vẫn bám sát, hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty trong hoạt động phòng, chống dịch nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Công ty ổn định sản xuất, kinh doanh.

Từ tháng 4/2021 đến nay, Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre đã đạt doanh thu trên 13 triệu USD. Để hoàn thành mục tiêu đạt doanh thu 18 triệu USD vào tháng 3/2022, Công ty không chỉ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh mà cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để dịch tái bùng phát tại doanh nghiệp, tạo môi trường lành mạnh để ổn định sản xuất, kinh doanh.

ĐẶNG ANH

QUYNH LƯU